

ด่วนที่สุด

ที่ ๖๓๔๕
วันที่ 11 ก.ค. 2561



1234
11 ก.ค. 2561

ที่ สฎ ๐๐๓๒.๐๐๔.๐๑ / ว ๕๓๐๐
11 ก.ค. 2561

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถนนดอนนก อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในหน่วยงาน
เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางในจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หัวหน้าองค์กรภาคเอกชนในจังหวัด
อธิการบดีมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่ ๑ มกราคม - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วย จำนวน ๒๒,๕๓๙ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓๔.๒๔ ต่อแสนประชากร มีผู้ป่วยตาย จำนวน ๒๙ ราย อัตราป่วยตายเป็นร้อยละ ๐.๑๓ คาดการณ์ว่าตลอดทั้งปีอาจพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากถึง ๗๕,๐๐๐ ราย เนื่องจากตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา พบจำนวนผู้ป่วยสูงเกินค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง โดยในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน น่าจะพบผู้ป่วยสูงสุดประมาณ ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ รายต่อเดือน นอกจากนี้มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุข จึงเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน(EOC) เพื่อลดปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายงานผู้ป่วย จำนวน ๕๗๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๕๔.๘๒ ต่อแสนประชากร มีผู้ป่วยตาย จำนวน ๑ ราย อัตราป่วยตายเป็นร้อยละ ๐.๑๗ ซึ่งสถานการณ์โรคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบจำนวนผู้ป่วยสูงเกินค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา และมีแนวโน้มการระบาดสูงเช่นเดียวกับภาพรวมของประเทศ ระบาดขยายเป็นวงกว้าง สำหรับการป้องกันควบคุมโรคที่มียุ่งยากเป็นพาหะ วิธีที่ได้ผลดีที่สุด คือการควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุก ๗ วัน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ไม่ให้มีลูกน้ำยุงลายในบ้านและสถานที่ทำงานของตนเอง

ในการนี้ เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อซึ่งมียุ่งยากเป็นพาหะนำโรค ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย เชื้อไวรัสซิกา จึงขอความร่วมมือจากท่านมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักให้มีการควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณอาคารสถานที่ทำงาน/สถานศึกษา พร้อมกันทุกหน่วยงานทั้งจังหวัด ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ กรกฎาคม และต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งตลอดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางแจ่มจิตรี พูลสวัสดิ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ
งานควบคุมโรคติดต่อ
โทร.๐๗๗ - ๒๗๒๗๘๔ ต่อ ๒๑๒ หรือ ๒๑๓
โทรสาร ๐๗๗ - ๒๘๑๒๖๓



ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ให้เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองอาคารกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ตามที่ปรากฏว่า โรคไข้เลือดออกมีการแพร่ระบาดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่อง ในหลายพื้นที่ ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญและตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย “เป็นเหตุรำคาญ” ตามมาตรา ๒๕(๕) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หากเจ้าบ้าน หรือผู้ครอบครองอาคาร ปลอมให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยไม่กำจัดหรือไม่ควบคุมดูแล มีความผิดตามกฎหมาย (มาตรา ๗๔ และมาตรา ๘๕) มีโทษจำคุก ๑ เดือน ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจังหวัดได้ออกประกาศฉบับลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง ให้เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองอาคารกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแล้วนั้น

เพื่อให้การป้องกันโรคไข้เลือดออกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอยกเลิกประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอให้เจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ ได้ดำเนินการสำรวจภาชนะเก็บน้ำ และควบคุมกำจัด ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ดังนี้

๑. ดูแลบริเวณบ้าน สถานประกอบการ โดย เก็บ คั่ว ทำลายหรือปกปิดภาชนะต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น ยางรถยนต์เก่า เศษวัสดุแตกหัก เศษขยะ อย่าให้มีน้ำขัง

๒. ภาชนะสำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ เช่น ตุ่มน้ำดื่ม น้ำใช้ ถังน้ำต่าง ๆ หลังใช้งานให้ปิดฝามิดชิดอยู่เสมอ และหมั่นสำรวจลูกน้ำทุกสัปดาห์ หากพบลูกน้ำให้ควบคุมกำจัดทันที

๓. อ่างปลูกพืชน้ำ อ่างบัว ควรปล่อยปลากินลูกน้ำ จำพวกปลาหางนกยูง ปลาสอด และหมั่นตรวจสอบให้มีปลาอยู่ในภาชนะเสมอ รวมทั้งจากรองกระดาษต้นไม้ ให้ใส่ทรายเพื่อซึมซับน้ำ หรือเททิ้งทุกสัปดาห์ อย่าให้มีน้ำขังอยู่ในจานรองกระดาษต้นไม้

๔. เปลี่ยนน้ำ ในภาชนะทุกสัปดาห์ เช่น น้ำในแจกันดอกไม้สด น้ำในห้องน้ำ ห้องสุขา หรือภาชนะอื่น ๆ ที่ไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำได้สะดวก เพื่อไม่ให้ลูกน้ำยุงลายกลายเป็นยุงและควรขัดล้างขอบภาชนะก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำ เพื่อให้ไข่ยุงลายที่ติดอยู่ในภาชนะหลุด ไม่แตกตัวเป็นลูกน้ำได้อีก

๕. จานรองขาตู้กับข้าว ควรใส่เกลือแกง หรือ น้ำส้มสายชู หรือ ผงซักฟอก ที่สะดวกในการใส่ โดยควรใส่อย่างสม่ำเสมอ และต้องใส่ให้ครอบคลุมทุกจานรองขาตู้กับข้าว เพื่อป้องกันยุงลายวางไข่ หมั่นตรวจสอบลูกน้ำทุกสัปดาห์

๖. ร้านค้า สถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ได้แก่ ร้านขายยางรถยนต์ ร้านรับซื้อของเก่า ร้านขายโอ่ง อ่าง กระดาษต้นไม้ ร้ายขายปลากัด รวมถึงชุมชนแออัด ควรเน้นเรื่องการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในภาชนะต่าง ๆ และระบายน้ำในร่องน้ำ ในบ้านและในชุมชนอย่าให้มีน้ำขัง ให้มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกสัปดาห์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มุ่งมั่นที่จะดำเนินการกำจัดลูกน้ำและควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ให้หมดไปจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และประชาชนทุกคนปลอดภัยจากโรค มีสุขภาพดีทุกคน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิฑูรย์ จินโต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี